

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GUNKUL – คู่การกลับมาสวยๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... อารมณ์ตลาดแบบนี้ หลายๆ ท่านก็บอกตรงๆ เลยว่า “อยากกลับมากกว่า”

ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้บ้างแล้วในบทก่อนๆ ว่า ถ้าจะให้เรียกชื่อหุ้น หรือ มีหุ้นดี ๆ มาแนะนำ ไม่ว่าหุ้นนั้นๆ จะเอามาจากไหน พื้นฐานดี ๆ ยังไง... คำตอบของท่านก็อาจจะบอกว่า ขอผ่านไปก่อน ขอรอก่อน ขอดูอีกนิด แม้ว่าจะมีหุ้นบางตัวในตลาดวิ่งขึ้นดี ๆ หรือขึ้นต่อเนื่องก็ตาม ครั้นจะให้เข้าซื้อในตอนนี้นี้ ก็เกรงว่าจะสายไป... ก็จริงอยู่ครับ ตลาดไม่ชอบอะไรที่ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน การขึ้นดี ๆ ของหุ้นบางตัว มันก็อาจจะไม่ตีเสมอไป หรืออาจจะดีแค่วันสองวัน แล้วก็หายไปจากหน้าจอ เราเข้าไปติดแล้วนี่สิ จะออกยาก หรือ ออกก็เจ็บตัว การเลือกที่จะ Wait & See ของนักลงทุนบางท่าน ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า... ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว มาว่ากันถึงแนวโน้มตลาด หรือ SET Index กันเสียหน่อยเป็นไร... ถ้าจะเอาระยะสั้นก่อนเลยนั้น เหนือเมฆว่า ระดับ 1620-1618 นี่แหละนะ มีนัยสำคัญในช่วงนี้เลย การจะหวังทางขึ้น หรือ ขึ้นได้อีกก็รอบนั้น ก็ต้องไม่ต่ำกว่าระดับนี้จะดีกว่า แม้ว่าการขึ้นที่จะเห็นนั้น จะยังเป็นการขึ้น ในแนวโน้มขาลงอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังจะดี เสียกว่าจะแก่งแกว่ง นี้นานๆ การแก่งแกว่งนี้นานๆ จะเรียกว่า เสียพลังหลัง อาจจะหลุด 1620-1618 ลงไปแถวๆ 1600+/- อีกครั้งได้ ซึ่งการลงไปทดสอบ 1600+/- อีกครั้งนั้น สัญญาณเทคนิคบางเครื่องมือ จะบอกว่า แนวโน้มมีความเสี่ยงนะ ที่จะหลุด 1600 เอาได้... แล้วถ้าหลุด 1600 อีกเนี่ย แนวโน้มใหญ่ อาจจะมีปัญหาได้ ก็เรียกว่า หลุดTrend ใหญ่นั้นแหละ... ดังนั้น วันนี้นั้นจนถึงสัปดาห์หน้า จับตาดูกันดี ๆ ครับ

ดูตามเกม... ไม่ต้องกล่าวถึงรูปแบบการเล่นในระหว่างวันอะไรมากมาย เรียกว่า ถ้าไม่ซัดตัวนี้ถือว่าจับยากพอสมควรว่าจะเอาอย่างไร... จึงเป็นอันว่า ต้องเล่นเกมตามกราฟกันก่อน แบบมีทางหนีเมื่อไว้

แนวรับ : ... 2.98-2.92 หรือ ยืน 3.0 (ต่ำกว่า 2.88 ไม่สวย)

เป้าหมาย : ... 3.30-3.50 คือพื้นที่การขาย เล่นรอบแก๊งกำไร

Price Chart...(GUNKUL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GUNKUL... จริงๆ จะว่าไปแล้วนั้น ลองเข้าไปดูที่กลุ่มเส้น MA. ทั้งหมดก่อน หรือ เส้น MA. ที่เราใช้เป็นรูปแบบของการจับกระตัง... เราจะเห็นว่าเริ่มมีการเรียงตัวของภาวะกระตังใน MA. แล้ว หรือจะเอาอีกหน่อย ให้อยู่ระดับ 3.00 ได้อย่างมั่นคง เราจะบอกว่า ที่ระดับ 3.00 นั้น เกิดการเรียงตัวของเส้น MA. จนเป็น Bullish Pattern แล้วนั่นเอง เป้าหมายในระยะกลางๆ ขึ้นไป จึงจะหวัง 6.00 (รอซัดๆ อีกระยะก็ได้).. ส่วนในภาพนี้ เป็นรูปแบบของการแก่งตัว ที่ราคาได้ผ่านแนวต้านสำคัญมาได้ เรียกว่า หากไม่ลงมาต่ำกว่า 2.88 หรือ หลุด 2.80 ลงมาอีกทีละก็ เราจะหวังการขึ้นได้ถึงระดับ 3.5 กันเลย หรือ พื้นที่ 3.3-3.5 หวังได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน